



ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว

Professor Dr. Serara Segarona KUPE – MOGWE

จากสาธารณรัฐบอตสวานา

ประวัติและผลงานของผู้สมควรได้รับการพิจารณาเป็นผู้รับพระราชทานรางวัล

ผู้สมควรได้รับการพิจารณาลำดับ 1

1) ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว

(Professor Dr. Serara Segarona KUPE – MOGWE)

จากสาธารณรัฐบอตสวานา

ประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว

Professor Dr. Serara Segarona KUPE – MOGWE

ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว (Professor Dr. Serara Segarona KUPE – MOGWE) อายุ 92 ปี ชาวบอตสวานา เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของการบริการสุขภาพโดยการพัฒนาวินิจฉัยการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศบอตสวานา จากยุคมืดสู่ความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นมิสฟลอเรนซ์ในดิงเกล และเป็นสัญลักษณ์ของการพยาบาลสมัยใหม่ ทั้งในบอตสวานา และในภูมิภาคแอฟริกาใต้

การศึกษา

ดร. คูเป้ มอกเว เป็นตัวอย่างของบุคคลที่ทำงานควบคู่กับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในยุคนั้น ประเทศบอตสวานาไม่มีโรงเรียนพยาบาล ท่านได้รับการฝึกอบรมจากโรงเรียนพยาบาลแมคคี้อต ซูลู ในคอร์แมน ประเทศแอฟริกาใต้ และได้รับประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในปี พ.ศ. 2489 ด้วยผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม และเมื่อทำงานได้ 2 ปี จึงได้รับทุนจากสภาแอฟริกาใต้ ให้ศึกษาต่อทางด้านสาธารณสุขอีก 1 ปี ที่วิทยาลัยเทคนิคิมเบอร์ลี หลังจากนั้นได้ติดตามสามีไปทำงานและศึกษาต่อ จนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยออตตาวา ประเทศแคนาดา ในปี พ.ศ.2509 ปริญญาโททางด้านศิลปศาสตร์ และการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2519 และปริญญาเอกทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน เมื่อปี พ.ศ.2530 เมื่อท่านอายุครบ 60 ปี และเป็นสตรีผิวดำคนแรกที่ได้รับปริญญาเอกของประเทศ บอตสวานา

การทำงาน

หลังจากสำเร็จการศึกษาพยาบาล ดร. คูเป้ มอกเว ได้เข้าทำงานที่โรงพยาบาลแมคค็อด ซูลู โดยทำหน้าที่พยาบาลประจำการและครูสอนนักศึกษาพยาบาลด้วยทั้งๆที่คุณสมบัติไม่ครบ นับว่า ดร. คูเป้ มอกเว เป็นครูสอนพยาบาลคนแรกที่เป็นคนผิวดำของสถาบันนี้ และเมื่อจบการศึกษาปริญญาตรีจากประเทศแคนาดา ดร.คูเป้ มอกเว ต้องการจะกลับมาทำงานที่ประเทศบอตสวานา แต่ไม่มีตำแหน่ง จึงได้ไปทำงานที่ประเทศแซมเบีย และได้ก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลเป็นแห่งแรกในคิตเว ซึ่ง

เป็นสถาบันชั้นนำทางด้านการศึกษาพยาบาลของแซมเบียจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนั้น ดร.คูเป้ มอกเว ได้ทำงานที่โรงเรียนพยาบาลเอบฟีโล ในประเทศซิมบับเว ในฐานะอาจารย์ที่สอนนักศึกษาพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

หลังจากทำงานอยู่ที่แซมเบียได้ 3 ปี ในปี พ.ศ. 2511 ดร.คูเป้ มอกเว ได้รับเชิญให้กลับมาทำงานที่ประเทศบอตสวานา ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลคนแรกของประเทศ ในบทบาทของผู้บริหารระดับสูง ท่านเริ่มงานจากไม่มีระบบ และข้อมูลใดๆ ในสำนักงาน ดร.คูเป้ มอกเว จึงออกไปเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ และได้พบว่า สถานภาพและคุณภาพของการบริการพยาบาลย่ำแย่มาก ท่านเห็นว่าหนทางที่จะปรับปรุงคุณภาพของการบริการสุขภาพของประเทศได้ จำเป็นต้องพัฒนาสถานภาพและคุณภาพของกำลังคนทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาล ต้องได้รับการศึกษาอบรมเป็นอย่างดี ในขณะนั้นประเทศบอตสวานาไม่มีโรงเรียนพยาบาล

ดังนั้น ดร.คูเป้ มอกเว จึงเริ่มด้วยการจัดตั้งสถาบันการศึกษาอบรมกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในบอตสวานา ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพด้านสุขภาพ แต่ส่วนใหญ่เป็นพยาบาล แม้จะมีทรัพยากรจำกัดแต่ ดร.คูเป้ มอกเว สามารถติดต่อประสานงานจนได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก และได้ขยายสถาบันฝึกอบรมไปยังหมู่บ้านใหญ่ ๆ อีก 5 แห่งทั่วประเทศ ท่านได้ออกแบบหลักสูตรให้รวมเรื่องมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ไว้ด้วยโดยใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปี ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากคณะกรรมการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของบอตสวานา เลโซโท และ สวาซิแลนด์ แต่ปรากฏว่าพยาบาลที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถทำคะแนนการสอบได้สูงกว่าประเทศเลโซโท และสวาซิแลนด์ และที่สำคัญพยาบาลเหล่านี้สามารถลดอัตราการตายของมารดาและทารก ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่

สำคัญของบอตสวานาลงได้ และต่อมา ดร.คูเป้ มอกเว ได้ก่อตั้งการศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรีขึ้น ในมหาวิทยาลัยบอตสวานา โดยได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิเคลลอก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นปริญญาตรีทางด้านพยาบาลศาสตร์ สำหรับสตรีผิวดำแห่งแรกในภูมิภาคแอฟริกาใต้ และท่านได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ ซึ่งเป็นสตรีชนผิวดำคนแรกที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงสุดนี้

นอกจากนั้น ดร.คูเป้ มอกเว ยังต่อสู้เพื่อให้พยาบาลที่ทำงานโดยตรงในการดูแลผู้ป่วยและประชาชนได้รับค่าตอบแทนที่ดีขึ้น เพราะท่านได้เล็งเห็นว่า พยาบาลทำงานหนักมากแต่ค่าตอบแทนต่ำ ซึ่งการต่อสู้ให้กับพยาบาลเป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี เนื่องจากพยาบาลเกือบทั้งหมดเป็นสตรี ซึ่งในแอฟริกาเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ด้วยบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญ มุ่งมั่นไม่ย่อท้อ จึงทำให้ประสบความสำเร็จ สามารถยกสถานะภาพของวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพยาบาลและสตรีไปด้วย

ผลงานทางด้านวิชาการ

ดร.คูเป้ มอกเว ได้ตีพิมพ์บทความทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาพยาบาลหลายบทความ และได้เขียนหนังสือเรื่อง “ทางเดินสู่คุณภาพที่ไม่ง่าย : วิวัฒนาการของการศึกษาพยาบาลของชนผิวดำ” ซึ่งเป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลที่สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโรงเรียนพยาบาลของมหาวิทยาลัยบอตสวานา ดร.คูเป้ มอกเว ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายและปาฐกถาพิเศษในระดับนานาชาติในเรื่อง การศึกษาพยาบาลในแอฟริกา และท่านยังได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการของสภาพยาบาลระหว่างประเทศถึง 2 สมัย

การพัฒนาองค์กรวิชาชีพการพยาบาล

ดร.คูเป้ มอกเว ได้ก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งบอตสวานา ขึ้นในปี พ.ศ.2512 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสหภาพพยาบาลแห่งบอตสวานา ซึ่งนับเป็นการเสริมสร้างพลังของสตรี และสหภาพนี้ได้เป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรทั้งในระดับภูมิภาคตะวันออกกลาง และใต้ของแอฟริกา รวมทั้งสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ และความเป็นผู้นำของ ดร.คูเป้ มอกเว ท่านได้แสวงหาความช่วยเหลือจากมูลนิธิเยอรมัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดี ปัจจุบันสหภาพพยาบาลแห่งบอตสวานา มีความแข็งแกร่ง สามารถเลี้ยงตนเองโดยไม่ต้องอาศัยเงินจากภายนอก มีทรัพย์สิน ที่ดิน

อาคาร ภัตตาคาร และที่พักอาศัยให้เช่า แม้ว่า ดร.คูเป้ มอกเว จะเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่ง บอตสวานาขึ้น แต่ท่านก็ไม่ขอรับตำแหน่งบริหารใด ๆ ในสมาคม หรือสหภาพเลย ซึ่งสะท้อนให้เห็น ว่า ดร.คูเป้ มอกเว ต้องการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและสร้างพลังให้กับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นอาชีพของผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่หวังตำแหน่งใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งหาได้ยากมาก ในสังคมของแอฟริกา นอกจากนั้น ดร.คูเป้ มอกเว ยังได้ช่วยก่อตั้งองค์กรต่าง ๆ ทางด้านการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ในประเทศต่างๆ ได้แก่ มาลาวี ซิมบับเว และแอฟริกาใต้ ท่านจึงได้รับการยกย่อง ให้เป็นสมาชิกเกียรติยศตลอดชีพของสมาคมพยาบาลแอฟริกาใต้

รางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ

ด้วยผลงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนากำลังคน โดยเฉพาะพยาบาล เพื่อพัฒนาสุขภาพ ของประชาชน ดร.คูเป้ มอกเว ได้รับรางวัลดีเด่นทั้งในระดับชาติ และนานาชาติมากมาย เช่น Botswana Presidential order of Honor ในฐานะผู้อุทิศตนรับใช้ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ผู้หญิงแห่งปี 1996 ของสถาบันชีวประวัติบุคคลสำคัญที่ควรยกย่องของอเมริกา Nursing Hall of Fame ในฐานะศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จเป็นเลิศ จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ได้รับปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยซูลูแลนด์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และรางวัลในฐานะผู้นำการ บริหารสุขภาพนานาชาติของอเมริกา นอกจากนั้น ดร.คูเป้ มอกเว ยังได้รับการคัดเลือกจากโครงการ โมลายา โคซี่ ที่จัดตั้งขึ้นโดย นางมิเชล โอบามา ภรรยาของประธานาธิบดี โอบามา สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาภาวะผู้นำของเยาวสตรีบอตสวานา โดยท่านเป็นหนึ่งในสี่คนของสตรีบอตสวานาที่ ประสบความสำเร็จ และเป็นตัวอย่างให้เยาวสตรีได้ศึกษาชีวประวัติและประสบการณ์การทำงาน เพื่อ เสริมสร้างพลังของสตรีในการปรับปรุงสถานภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีทั่วโลก

นับว่า ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว เป็นผู้อุทิศตน ให้ความสำคัญกับการพัฒนา คุณภาพของการบริการสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศบอตสวานา และประเทศ แอฟริกาใต้ โดยการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นการยกสถานะของสตรีอีก ด้วย คณะกรรมการนานาชาติพิจารณารางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ จึงมีมติ เห็นสมควรเสนอให้ ศาสตราจารย์ ดร.ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว เป็นผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เป็นลำดับที่ 1



ศาสตราจารย์เกียรติคุณ Junko KONDO
(Professor Emerita Junko KONDO)
จากญี่ปุ่น

ประวัติและผลงานของผู้สมควรได้รับการพิจารณาเป็นผู้รับพระราชทานรางวัล
ผู้สมควรได้รับการพิจารณาลำดับ 1
2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด (Professor Emeritus Junko KONDO)
จากญี่ปุ่น

ประวัติและผลงานของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด
(Professor Emeritus Junko KONDO)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด (Professor Emeritus Junko KONDO) ชาวญี่ปุ่น อายุ 88 ปี เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และความทุ่มเทในการพัฒนาการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์และการ ผดุงครรภ์ของประเทศญี่ปุ่น ประเทศอียิปต์ และประเทศในทวีปแอฟริกา เป็นผู้ริเริ่มให้มีการผดุง ครรภ์สมัยใหม่ และก่อตั้งสมาคมผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย และมีความสามารถในการบริหาร จัดการสถาบันทางวิชาการอย่างเข้มแข็ง

การศึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ภายหลัง สงครามโลก ครั้งที่ 2 ยุติไม่นาน จากการที่ท่านเห็นการสู้รบทางอากาศยาน ที่คนจำนวนมากเสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ เจ็บป่วย และมีชีวิตที่ลำบากยากจน จึงตัดสินใจเข้าเรียนพยาบาลเพื่อจะได้ดูแล ประชาชน ณ วิทยาลัยชุมชนเทนชิ (Tenshi Junior College) ซึ่งเป็นวิทยาลัยชุมชน ที่มีการสอน สาขาการพยาบาลเป็นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น วิทยาลัยแห่งนี้ สร้างโดยแม่ชีจากกลุ่มประเทศ ตะวันตก ที่ได้เข้ามาช่วยฟื้นฟูโรงพยาบาลเทนชิ เมืองซัปโปโร ภายหลังสงครามโลก

ศาสตราจารย์คอนโด จึงเข้าศึกษาที่วิทยาลัยแห่งนี้ ใน พ.ศ. 2499 ได้รับอนุปริญญาสาขา การพยาบาล (Associate Degree in Nursing) จากวิทยาลัยชุมชนเทนชิ ในพ.ศ. 2496 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล) จากโรงเรียนพยาบาลวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาล) จากสถาบันเดียวกัน ในพ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2525 ตามลำดับ และสำเร็จหลักสูตรสุขภาพมารดาและเด็ก ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ใน ปี พ.ศ. 2515

การทำงาน

ศาสตราจารย์คอนโด เริ่มต้นทำงานในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเทนชิ (4 ปี) แล้วไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะศึกษาได้ทำงานเป็นพยาบาลประจำการที่โรงพยาบาล

เซนต์มาร์กาเรต สำหรับสตรี (2 ปี) และโรงพยาบาลเคนเนดีเมมอเรีย เพื่อการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพเด็ก ในรัฐแมสซาชูเซตส์ (3 ปี) ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่านกลับประเทศญี่ปุ่น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกการพยาบาลสาธารณสุข โรงพยาบาลเทนชิ (3 ปี) และรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาผดุงครรภ์ ให้กับวิทยาลัยชุมชนเทนชิ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเป็นครุผดุงครรภ์ ต่อมาไปทำงานที่โรงพยาบาลมารดา ที่โตเกียว (3 ปี) และเป็นศาสตราจารย์ ที่วิทยาลัยพยาบาลเซนต์ลูค (St. Luke's College of Nursing) ระหว่าง พ.ศ. 2515-2536 นาน 21 ปี และในปีพ.ศ. 2540 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภายหลังเกษียณอายุท่านยังคงทำงานบริหารสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากงานการพัฒนาวิชาการ สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ท่านดำรงตำแหน่งคณบดีอนามัยโรงเรียน ของมหาวิทยาลัยแพทยส์ซัปโปโร (พ.ศ.2536-2541) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสตรีเทนชิ สาขาการพยาบาล (พ.ศ. 2540) อธิการบดีของวิทยาลัยชุมชนเทนชิ (พ.ศ. 2541-2543) คณบดีบัณฑิตศึกษาสาขาการผดุงครรภ์ วิทยาลัยเทนชิ (พ.ศ. 2547-2553) อธิการบดีวิทยาลัยเทนชิ (พ.ศ. 2543-2553) และผู้อำนวยการของกรมการบริหารกิจการของวิทยาลัยเทนชิ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน

การพัฒนาการศึกษา และวิชาการ

ในพ.ศ. 2515 ขณะสอนวิชาการพยาบาลมารดา การผดุงครรภ์ การศึกษาทางการพยาบาล และระเบียบวิธีวิจัย ที่วิทยาลัยพยาบาลเซนต์ลูค ศาสตราจารย์คอนโด ได้เริ่มเตรียมงานเพื่อจัดทำหลักสูตรปริญญาโท ด้านการศึกษาพยาบาล เพื่อพัฒนาครูพยาบาลที่สอนในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างล้ำหลังกว่าประเทศอื่นๆ ในการเปิดสอนวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับปริญญาโท ดังนั้น เมื่อศาสตราจารย์คอนโด ไปประเทศอียิปต์ในฐานะสมาชิกทีมนักวิจัยของหน่วยงานความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและนานาชาติ (Japan International Cooperation Agency-JICA) ในพ.ศ. 2521 ศาสตราจารย์คอนโด ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ การกีฬา และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ร่วมเดินทางไปด้วย และจัดให้เจ้าหน้าที่ได้ไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย อเล็กซานเดรีย (Alexandria University) และมหาวิทยาลัยไคโร (Cairo University) เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ในประเทศอียิปต์ เมื่อท่านกลับมา ท่านได้เสนอให้กระทรวงพิจารณาถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนในที่สุดกระทรวงได้ให้ความเห็นชอบ ท่านได้ผลักดันจนสามารถเปิดหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาโท และอีก 8 ปีต่อมาเปิดหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาเอกได้สำเร็จ

พ.ศ. 2524 ศาสตราจารย์คอนโด ได้ริเริ่มก่อตั้งสถาบันวิชาการสาขาพยาบาลศาสตร์ของ ประเทศญี่ปุ่น (Japan Academy of Nursing Science) ขึ้น และในปี พ.ศ. 2527 ได้ก่อตั้งสมาคม การศึกษาพยาบาล (Japan Association of Nursing Programms in Universities -JANP) ซึ่งเป็น การรวมครุพยาบาลจาก 6 สถาบัน ที่มีหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี มาเป็น สมาชิกเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และได้นำสถาบันวิชาการ สาขาพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วย

การพัฒนาการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ในระดับมหาวิทยาลัย ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ใน พ.ศ. 2560 ประเทศญี่ปุ่น มีหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 255 แห่ง โดย มหาวิทยาลัย 165 แห่ง มีหลักสูตรระดับปริญญาโท และ 88 แห่ง มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์คอนโด ยังได้ทุ่มเทเวลา 29 ปี ในฐานะสมาชิกของ JICA ในการ พัฒนาการศึกษาพยาบาลของประเทศอียิปต์ โดยพัฒนาการศึกษาให้มีความก้าวหน้าขึ้น และขยาย คณะและหลักสูตร ในกระทรวงสาธารณสุขและประชากรของอียิปต์ โรงพยาบาลเด็ก ในมหาวิทยาลัย ไคโร และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยไคโร นอกจากนี้ ท่านยังร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศ อียิปต์ พัฒนาครุพยาบาล และผู้นำทางการพยาบาลสำหรับประเทศในทวีปแอฟริกา และประเทศ ปารากวัย

การพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพสาขาการผดุงครรภ์

ศาสตราจารย์คอนโด ได้ก่อตั้งสถาบันวิชาการสาขาการผดุงครรภ์ของประเทศญี่ปุ่น (Japan Academy of Midwifery) ขึ้นใน พ.ศ. 2527 โดยท่านเป็นประธานสถาบันอยู่นานถึง 14 ปี (ระหว่าง ปี พ.ศ. 2530-2544)

ศาสตราจารย์คอนโด และกลุ่มครุผู้สอนวิชาการผดุงครรภ์ ได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมผดุงครรภ์ ของประเทศญี่ปุ่น (Japan Midwives Association) ขึ้นใน พ.ศ. 2530 เพื่อพัฒนาบทบาทและความ รับผิดชอบของผดุงครรภ์ให้มีความชัดเจน และเพื่อให้มีสถานที่ที่ผดุงครรภ์สามารถมาพบปะเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการผดุงครรภ์ ในช่วงนั้น มีการ เคลื่อนไหวเพื่อบูรณาการใบประกอบวิชาชีพของพยาบาล และผดุงครรภ์ ศาสตราจารย์คอนโด ได้ ชี้ให้เห็นถึงสถานภาพของวิชาชีพการผดุงครรภ์ ที่ควรมีใบประกอบวิชาชีพของตนเอง

ศาสตราจารย์คอนโด ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมผดุงครรภ์ของญี่ปุ่นเป็นคนแรก ในปี 2545 ขณะดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ระหว่าง พ.ศ. 2545-2552 (7 ปี) ท่านมีผลงานหลายเรื่อง

อาทิ การกำหนดบทบาท หน้าที่ และสมรรถนะของผดุงครรภ์ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การริเริ่มให้มีการจัดประชุมวิชาการ เป็นต้น

ใน พ.ศ. 2550 ศาสตราจารย์คอนโด ร่วมในการก่อตั้งสถาบันการประเมินการผดุงครรภ์ของประเทศญี่ปุ่น (Japan Institute of Midwifery Evaluation -JIME) ซึ่งเป็นองค์กรประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาการผดุงครรภ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปัจจุบันท่านยังคงเป็นเลขานุการของการตรวจเยี่ยมสถาบัน

การยอมรับ

ด้วยความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ และการบริหารสถาบัน ศาสตราจารย์คอนโด ได้เป็นที่ปรึกษา สมาชิก และประธานกรรมการ ให้กับหลายสถาบันและองค์กร นอกจากนี้ท่านยังมีผลงานวิจัย และหนังสือด้านแม่และเด็ก การศึกษาพยาบาล และการวิจัยทางการพยาบาล

ความทุ่มเท และผลงานของ ศาสตราจารย์จุนโกะ คอนโด ในการพัฒนาการศึกษาทางการพยาบาล และการผดุงครรภ์ และการพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติ ทำให้ท่านได้รับการยกย่องจากรัฐบาลและองค์กรทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และ JICA รวมทั้งจากรัฐบาลประเทศอียิปต์ โดยได้รับรางวัล 2d degree medel President Egypt การทำงานอย่างไม่หยุดนิ่งของท่านอยู่บนฐานความเชื่อว่า ความก้าวหน้าของการศึกษาและวิจัย จะทำให้เกิดความก้าวหน้า และคุณภาพในการให้บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งจะเป็นผลให้มารดา เด็ก และประชาชนโดยรวมมีสุขภาพที่ดี

นับว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด เป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศญี่ปุ่นและนานาชาติอย่างเข้มแข็ง และเป็นผู้บริหารสถาบันวิชาการที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ คณะกรรมการนานาชาติพิจารณารางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด เป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พุทธศักราช 2562 เป็นลำดับที่ 1